

Số: 312/UBND-TH

Bình Định, ngày 26 tháng 4 năm 2024

V/v hướng dẫn cho các chủ tàu lắp đặt thiết bị Giám sát hành trình VNPT bị mất kết nối tham gia hoạt động sản xuất.

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện Luật Thủy sản năm 2017, Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Để quản lý hoạt động tàu cá trên biển, tỉnh Bình Định xác định tập trung lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (GSHT) trên tàu cá. Hiện nay 100% tàu cá của tỉnh có chiều dài từ 15 mét trở lên tham gia hoạt động khai thác hải sản (3.206 tàu) được trang bị thiết bị giám sát hành trình theo quy định, trong đó đơn vị cung cấp GSHT nhiều nhất trên địa bàn tỉnh là Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT) với 1.935 tàu (chiếm 60,36%).

Theo Văn bản số 2198/KHDN-BU SDN ngày 16/04/2024, Văn bản số 2245/KHDN-BU SDN ngày 17/04/2024 của Ban Khách hàng Tổ chức - Doanh nghiệp Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông thông báo về tình trạng gián đoạn dịch vụ Quản lý tàu thuyền VNPT-VSS và báo cáo tiến độ khắc phục sự cố gián đoạn dịch vụ Quản lý tàu thuyền VNPT-VSS. Trong đó: bắt đầu từ 23 giờ 30 phút ngày 15/4/2024 bộ phận kỹ thuật giám sát hệ thống đã phát hiện sự cố mất kết nối do sự cố vệ tinh Thura 3 của đối tác đã gây ảnh hưởng đến toàn dịch vụ quản lý tàu thuyền VNPT-VSS đến hiện tại chưa khắc phục được sự cố này. Trong khi đó để chuẩn bị đi khai thác thủy sản một số bà con ngư dân đã chuẩn bị dầu, đá, nhu yếu phẩm và thuê thuyền viên và đăng ký xuất bến.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các Văn bản chỉ đạo của Trung ương về thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, chuẩn bị nội dung đón và làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 5, hiện tại các ngành chức năng của tỉnh Bình Định (Cảng cá, Biên phòng) chưa cho tàu cá mất kết nối TBGSHT của dịch vụ VNPT-VSS xuất bến, dẫn đến một số bà con ngư dân hiện đang tập trung tại các cảng cá và các Trạm Kiểm soát biên phòng khẩn thiết đề nghị cho xuất bến đi khai thác thủy sản. Để không gián đoạn hoạt động khai thác thủy sản, hạn chế thiệt hại của bà con ngư dân; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông sớm khắc phục sự cố mất kết nối do sự cố vệ tinh Thura 3 của đối tác đã gây ảnh hưởng đến toàn dịch vụ quản lý tàu thuyền VNPT-VSS.

2. Hướng dẫn, chỉ đạo việc triển khai thực hiện cho các tàu cá tham gia hoạt động sản xuất đối với trường hợp tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của VNPT bị mất kết nối đến nay vẫn chưa khắc phục được.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm có ý kiến chỉ đạo để thực hiện ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP;
- Lưu: VT, K13 (15b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Thanh**